
181. fundur Ungmennaráðs Hafnarfjarðar 

Haldinn í Hamrinum ungmennahúsi 27. október 2020 kl 20:00

Mætt: Viktoría og Perla úr Áslandsskóla, Kristrún og Smári úr Lækjarskóla, Brynjar og Dröfn úr 
Hvaleyrarskóla, Ragnheiður og Bryndís úr Hamrinum, Emelía og Hrafntinna úr Nú, Sigurður Sindri úr 
Hraunvallaskóla og Margrét og Hrefna úr Víðistaðaskóla. Starfsmenn: Þórunn og Óskar. 
Fundargerð ritar Óskar.

1. Fundarstjóri næsta fundar.
Margrét og Hrefna verða fundarstjórar næsta fundar.

2. Fjölgun hundasvæða, tillaga frá Ungmennaráði
Ungmennaráð fagnar því að málið sé komið í ferli innan stjórnsýslunnar.

3. Frítt wifi
Ungmennaráð fékk senda hugmynd um að Hafnarfjarðarbær myndi bjóða upp á frítt wifi í 
bænum. Ráðið tekur vel í hugmyndina. Kristrún tekur að sér að skrifa drög að tillögu.

4. Könnun um líðan nemenda
Upp kom hugmynd um að framkvæmda könnun um líðan nemenda í grunnskólum 
Hafnarfjarðar. Umræður.

5. Bæjarstjórn unga fólksins
Umræður. Ungmennaráð óskar eftir frekari upplýsingum frá stjórnendum verkefnisins.

6. Önnur mál
1. Barnvænt samfélag
Fulltrúar okkar í starfshóp um barnvænt samfélag fara á námskeið í vikunni.
2. Jólaljós
Ungmennaráð Hafnarfjarðar fagnar uppsetningu jólaljósa í bænum og hvetur til þess að fleiri ljós 
verði sett upp.

Fleira ekki gert. Fundi slitið 21:18


